

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT MÔN TIẾNG ANH HIỆU QUẢ, SÁNG TẠO VỚI CHỦ ĐỀ “MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ - ADVERBIAL CLAUSES”

Vào sáng thứ 6, ngày 27/09/2024, được sự phê duyệt của Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An, nhóm Anh tổ Xã hội – Năng khiếu đã tổ chức thành công chuyên đề cấp trường môn Tiếng Anh với chủ đề “**Ôn thi THPT môn Tiếng Anh**” thông qua tiết dạy về chuyên đề ngữ pháp “**Adverbial Clauses**” tại phòng học thông minh của trường do cô Trần Thị Bảo Ngọc thực hiện.

Đồng hành cùng với cô Bảo Ngọc trong tiết dạy này là sự góp mặt của Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo trong nhóm Anh và tập thể lớp 9A5 - trường THCS Chu Văn An. Tiết dạy được thực hiện tại phòng học thông minh của nhà trường với không gian rộng rãi, các trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng tốt nhất chất lượng của quá trình dạy học.

Xuyên suốt tiết học, học sinh được ôn tập các dạng của mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clauses), nhận diện từng dạng mệnh đề trạng ngữ qua các câu hỏi và bài tập minh họa. Qua đó, kiến thức nền tảng của học sinh được củng cố, hỗ trợ học sinh kỹ năng làm bài tốt hơn khi thi vào lớp 10 THPT. Sau khi học sinh đã nhận diện được các dạng câu hỏi, cô giáo Bảo Ngọc hướng dẫn học sinh các kỹ năng, chiến thuật làm dạng bài ngữ pháp này, các lỗi sai thường gặp và cách khắc phục. Giáo viên đã tổ chức các hoạt động làm bài và chữa bài theo cặp, nhóm phù hợp; hỗ trợ học sinh còn yếu trong lớp tốt. Các thầy cô giáo tham gia chuyên đề đã đưa ra những đánh giá và phản hồi tích cực về tiết dạy khi quan sát học sinh được rèn luyện kỹ năng làm bài chắc chắn và cẩn thận. Sau đó, nhóm Tiếng Anh đã có buổi sinh hoạt chuyên môn về việc rút kinh nghiệm cho các bài khảo sát, chia sẻ các giải pháp và kinh nghiệm cho việc ôn thi THPT ở các khối, lớp đạt chất lượng tốt hơn.

Có thể nói, qua tiết học chuyên đề và buổi sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, các giáo viên nhóm Anh đã có cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, góp phần nâng cao kết quả ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của trường THCS Chu Văn An trong năm học 2024 – 2025.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi chuyên đề:



CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT MÔN TIẾNG ANH HIỆU QUẢ, SÁNG TẠO VỚI CHỦ ĐỀ “MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ - ADVERBIAL CLAUSES”

